

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đề án đã được xây dựng trên cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, văn bản của Chính phủ về tình hình biến chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở... Theo đó, tỉnh giảm ít nhất 10% số lượng cán bộ, công chức cấp xã; phân bổ giảm 50% số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

chiến lược có uy tín nên phải tạo điều kiện tốt nhất để tập đoàn về tỉnh theo nguyên tắc thông thoáng về thủ tục nhưng phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Để các dự án của Tập đoàn FLC cũng như các tập đoàn khác đầu tư vào địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các dự án mà các tập đoàn đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư để bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên tinh thần bảo đảm tiến độ nhanh nhất, đúng luật và hiệu quả nhất. Thống nhất nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân về sản phẩm quy hoạch của các dự án này. Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung rà soát kế hoạch về sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở để

bảo đảm các dự án khi được triển khai không bị vướng mắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng thống nhất cho phép những dự án có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được triển khai dự án, không cần chờ tới khi đủ thủ tục bằng hình thức đấu thầu hoặc đấu giá. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các dự án này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng tháng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng thống nhất đối với đề án về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị khi triển khai đề án cần phải theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung

ương, của tỉnh, phấn đấu hoàn thành đúng mục tiêu mà đề án đã đặt ra. Theo đó, về số lượng cán bộ công chức cấp xã, đối với cấp xã loại 1 bố trí không quá 22 người, cấp xã loại 2 bố trí không quá 21 người và cấp xã loại 3 bố trí không quá 18 người. Đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn và tổ dân phố, cần có vào thực tiễn tình hình các địa phương, thống nhất bố trí mỗi xã không quá 16 chức danh và không quá 3 người ở thôn, tổ dân phố. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện đề án để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Thống nhất thời điểm thực hiện đề án từ ngày 1/1/2019.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018 và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

Tại kỳ họp ngày 25/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Điều động đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Luân chuyển đồng chí Vũ Mạnh Thía, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu đề nghị đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Đây là một trong những dự án Luật quan trọng được Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua theo quy trình 3 kỳ họp nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc đấu tranh, xử lý và phòng, chống tham nhũng được hiệu quả hơn. Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã chính lý

có bố cục gồm 11 Chương, 98 Điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các vị đại biểu Quốc hội đã tham gia phát biểu tập trung vào một số nội dung như: việc mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; minh bạch và kiểm soát tài sản thu nhập; xử lý tài sản thu nhập tăng thêm không rõ nguồn gốc; cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; về người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập;...

CÔNG AN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nội dung và hình thức, phương thức lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ gần dân, sát dân. Hệ thống tổ chức công tác dân vận của các đảng bộ, chi bộ, đoàn thanh niên và nâng cao góp phần quan trọng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phòng, chống tội phạm đạt kết quả cao, góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Công an tỉnh Thái Bình đã triển khai đồng bộ các mặt công tác. 2 năm qua (2016 - 2018), lực lượng Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò xung kích trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhờ vậy, tình hình khiếu kiện giảm, không để xảy ra điểm "nóng" về an ninh trật tự; không để hình thành các tổ chức đối lập chính trị. Kiểm chế và giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số; đấu tranh xử lý nghiêm các vi

phạm về pháo, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những giải pháp khắc phục, tạo được chuyển biến tích cực hơn nữa trong thực hiện công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu lực lượng công an cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm các chính sách, pháp luật được thực thi có hiệu quả. Phối hợp với các địa phương tập trung, chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, UBND tỉnh và Công an tỉnh đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.

HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

đa phương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động trong toàn Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, tạo chuyển biến tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó cần xác định rõ nội dung công việc, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của tỉnh, xác định rõ cơ quan, đơn vị và thời gian thực hiện. Với những nội dung quan trọng đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị mỗi đồng chí cần phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch; kết hợp tự nghiên cứu với tập trung nghe truyền đạt để quản triệt sâu sắc, tiếp thu đầy đủ những nội dung nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện ở mỗi cấp và cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: MINH ĐỨC

gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư Trung

ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; giới thiệu những nội dung cơ bản của Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai

trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; những điểm mới của Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

CÔNG TY TNHH VIỆT XÔ GAS Điểm sáng trong phòng cháy, chữa cháy



Công nhân Công ty TNHH Việt Xô gas tưới nước làm mát bồn chứa gas.

chất, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ sản xuất và công tác PCCC, trong đó đã đầu tư hệ thống thiết bị tự động thay thiết bị nạp tự động, nhập khẩu 4 bồn chứa gas đáp ứng trữ lượng trên 300m<sup>3</sup>. Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đội kiểm tra, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cho biết: Trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất tại Công ty TNHH Việt Xô gas cho thấy công tác PCCC ở đơn vị thực hiện khá bài bản, chuyên nghiệp. Với hệ thống các văn bản quản lý đã chuẩn hóa các nội quy, quy định, quy trình về phòng, chống cháy, nổ; phương án chữa cháy đã nâng cao khả năng chủ động xử lý các tình huống khi có cháy, nổ xảy ra. Mọi công nhân được tuyển dụng



Kiểm tra áp lực bình gas trước khi xuất xưởng.

đều có chứng chỉ PCCC, trong công việc luôn tự giác thực hiện nghiêm túc những biện pháp, yêu cầu cần thiết bảo đảm an

toàn về cháy, nổ. Tất cả các nhân viên của Công ty, từ văn phòng đến khu vực chiết nạp gas, khi nào đều có nội quy và

quy trình làm việc bảo đảm an toàn PCCC và được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, biển báo chỉ dẫn lối thoát hiểm. Với việc quan tâm đến công tác PCCC nên từ khi thành lập đến nay Công ty TNHH Việt Xô gas đã không để xảy ra cháy, nổ.

Anh Trần Văn Phương, công nhân sang chiết và là thành viên đội PCCC của Công ty cho biết: Làm việc trong lĩnh vực khí hóa lỏng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ nhưng được Công ty quan tâm đầu tư trang thiết bị PCCC hiện đại, tạo môi trường làm việc an toàn nên chúng tôi rất yên tâm. Hàng năm, Công ty đều mời cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, tham gia phối hợp tổ chức diễn tập các phương án, kỹ thuật, chiến thuật PCCC... Nhờ vậy, công nhân luôn tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy chế, quy trình về an toàn PCCC; biết cách sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Khi có sự cố chúng tôi chủ động xử lý ngay, do đó nhiều năm liên Công ty không để xảy ra cháy, nổ.

Kinh doanh mặt hàng dễ cháy với khối lượng lên đến vài trăm tấn gas, do đó chỉ một chút bất cẩn để xảy ra hỏa hoạn thì ngoài thiệt hại về tài sản còn ảnh hưởng đến tính mạng con người. Ý thức rõ trách nhiệm đó, trong những năm qua, từ lãnh đạo đến công nhân của Công ty TNHH Việt Xô gas luôn tôn trọng kỷ luật lao động, tuân thủ tuyệt đối quy trình sản xuất, do đó không để xảy ra bất cứ sự cố gây mất an toàn lao động, cháy, nổ nào, đây là yếu tố quan trọng giúp đơn vị phát triển thành công.

NGUYỄN TÙNG

HƠN 1,9 TRIỆU...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian tới, các cấp ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành Y tế thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh BHYT; cải tiến quy trình khám bệnh và cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn các thủ tục khám chữa bệnh BHYT; triển

khai thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT, nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT bảo đảm quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

Mở rộng tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

Từ đầu năm đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội đã tổ chức hơn 40 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 23.000 đại biểu là cán bộ, công nhân, người lao động và người dân của 8 huyện, thành phố. Hội nghị tư vấn, đối thoại không chỉ trang bị thêm kiến thức về những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN mà còn là dịp để ngành Bảo hiểm xã hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người dân từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.



Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và cán bộ đoàn viên thanh niên xã, phường, thị trấn đồng thời mở các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên đại lý thu các xã, thị trấn.

Thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trên trang thông tin của ngành và các phương tiện thông tin đại chúng, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị tư vấn, đối thoại để nâng cao hơn nữa quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia.

NHƯ CÀU